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Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um byggingu tónlistarhúss og ráðstefnumiðstöðvar.

Frá Steinunni Valdísi Óskarsdóttur.

Hver er staðan á byggingu tónlistarhúss og ráðstefnumiðstöðvar við Austurhöfn og hvern-
ig sér ráðherra fyrir sér framhald verkefnisins, nú þegar framkvæmdaraðilar eru komnir í
þrot?


